

## **THÔNG TIN NỘI BỘ**

*(Dùng trong sinh hoạt chi bộ tháng 9 năm 2022)*

*Nhiệt liệt chào mừng 77 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2022)  
và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam  
(02/9/1945 – 02/9/2022)!*  
*Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày tái lập tỉnh Bình Thuận  
(1992 - 2022)!*

## **HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI VÀ TÌNH HÌNH THẾ GIỚI THỜI GIAN GẦN ĐÂY**

### **I. KẾT QUẢ HỘI NGHỊ BỘ TRƯỞNG NGOẠI GIAO ASEAN LẦN THỨ 55 (AMM-55)**

*Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 55 (AMM-55) và các hội nghị liên quan, trong các khuôn khổ ASEAN, ASEAN+1, ASEAN+3, Hội nghị Cấp cao Đông Á (EAS) và Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) đã diễn ra tại Thủ đô Phnom Penh, Campuchia. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dẫn đầu Đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị.*

Các hội nghị lần này mang nhiều ý nghĩa quan trọng. Đây là lần đầu tiên Hội nghị AMM được tổ chức trực tiếp sau hơn 2 năm gián đoạn do dịch bệnh Covid 19.

Hội nghị AMM là một trong những hoạt động quan trọng nhất của ASEAN trong năm, hội tụ đông đủ nhất Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN và các đối tác cả trong và ngoài khu vực. Điều này phản ánh mong muốn của các nước sớm nối lại trao đổi, hợp tác với khu vực, cho thấy vai trò của ASEAN tiếp tục được các nước ủng hộ và coi trọng.

Trải qua 19 phiên họp liên tục trong hơn 03 ngày, với sự tham gia của ngoại trưởng và đại diện đến từ 38 quốc gia, các hội nghị lần này là dịp để các nước đánh giá lại toàn bộ tiến trình hợp tác của ASEAN và giữa ASEAN với các đối tác trong năm qua, để từ đó đề ra định hướng trong thời gian tới. Nội dung được trao đổi tại các hội nghị tập trung vào các vấn đề: hợp tác ứng phó dịch bệnh, nâng cao năng lực y tế; thúc đẩy phục hồi, thương mại, đầu tư, ổn định chuỗi cung ứng, hợp tác

tiểu vùng, kết nối; phối hợp ứng phó với biến đổi khí hậu, khoảng cách phát triển, môi trường, an ninh năng lượng và lương thực... Cùng với đó, trên tinh thần đối thoại thẳng thắn và thực chất, ASEAN và các đối tác đã trao đổi sâu rộng về nhiều vấn đề cùng quan tâm ở khu vực và thế giới như: Biển Đông, Myanmar, Triều Tiên, Ukraine và Eo biển Đài Loan... Qua đó, khẳng định vai trò và giá trị chiến lược của các cơ chế do ASEAN dẫn dắt trong thúc đẩy đối thoại và hợp tác, tạo diễn đàn để các nước trao đổi quan điểm của nhau, góp phần nâng cao hiểu biết, thu hẹp khác biệt và thúc đẩy lòng tin.

Kết thúc Hội nghị, Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN đã thông qua *Thông cáo chung AMM-55* phản ánh các nội dung thảo luận, thể hiện sự đoàn kết, thống nhất và trách nhiệm của ASEAN, đúng như tinh thần chủ đề của năm Chủ tịch 2022 “*ASEAN Hành động - Cùng ứng phó các thách thức chung*”. Đồng thời, ASEAN và các đối tác cũng đã thông qua nhiều văn kiện hợp tác quan trọng, làm cơ sở tiếp tục thúc đẩy và làm sâu sắc quan hệ trong thời gian tới.

Tại tất cả các hội nghị, Đoàn Việt Nam tiếp tục có nhiều đóng góp quan trọng vào thành công chung của các hội nghị. Trao đổi các vấn đề quốc tế, khu vực thời gian gần đây, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh tầm quan trọng của xây dựng lòng tin, kêu gọi kiềm chế, giải quyết tranh chấp, bất đồng bằng các biện pháp hòa bình, tuân thủ luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc, Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC); đồng thời tái khẳng định lập trường nguyên tắc của ASEAN về Biển Đông, kêu gọi xây dựng Biển Đông thành vùng biển của hòa bình và ổn định, tiếp tục thực hiện nghiêm túc Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982). Trao đổi về hợp tác trong ASEAN và với các đối tác, Đoàn Việt Nam đã có nhiều đóng góp cụ thể, đề xuất các sáng kiến liên quan đến tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN, định hướng phát triển cho ASEAN sau năm 2025, thúc đẩy phục hồi, phát triển tiểu vùng, cũng như ứng phó với các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống.

Trước và trong các Hội nghị, Đoàn Việt Nam đã tham gia tích cực, đóng góp cân bằng, hài hòa vào nội dung các văn kiện, dung hòa khác biệt giữa các nước, bảo đảm đoàn kết, thống nhất của ASEAN. Điều này thể hiện sự tiếp nối các cam kết và trách nhiệm của Việt Nam đối với khu vực và với công việc chung của ASEAN. Các ý kiến của Việt Nam nhận được sự ủng hộ của các nước và được phản ánh trong văn kiện của các hội nghị.

## **II. MỘT SỐ TÌNH HÌNH THẾ GIỚI THỜI GIAN GẦN ĐÂY**

### **- Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ban bố tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu:**

Ngày 23/7/2022, WHO quyết định ban bố tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu vì làn sóng bùng phát các ca mắc đậu mùa khi tại nhiều nơi trên thế giới. Đây là mức cảnh báo cao nhất của WHO liên quan tới sự bùng phát của bệnh đậu mùa khi. Tổng giám đốc WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định, mối đe dọa của bệnh đậu mùa khi hiện ở mức độ vừa phải trên toàn cầu, ngoại trừ ở châu Âu là

mức cao. WHO cho biết, gần một nửa trong số những nước phát hiện bệnh đậu mùa khỉ vào thời điểm hiện nay đã đảm bảo khả năng tiếp cận vaccine ngừa căn bệnh này.

- **Một số dự báo về tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2022, 2023:** Ngày 26/7/2022, trong báo cáo cập nhật "Triển vọng kinh tế thế giới", Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã hạ dự báo tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) toàn cầu năm 2022 xuống 3,2%, so với mức dự báo 3,6% vào hồi tháng 4/2022. IMF cho biết, GDP toàn cầu giảm trong quý II/2022 do suy giảm kinh tế ở Trung Quốc và Nga. Về tăng trưởng của năm 2023, IMF cũng hạ dự báo GDP toàn cầu năm 2023 từ mức 3,6% đưa ra hồi tháng 4/2022 xuống còn 2,9% do tác động của chính sách tiền tệ bị thắt chặt.

Trong đó, mức tăng trưởng kinh tế của một số nền kinh tế lớn cũng được IMF dự báo giảm: Kinh tế Mỹ sẽ ghi nhận mức tăng trưởng 2,3% trong năm 2022 và 1% năm 2023. Kể từ tháng 4/2022, IMF đã 2 lần hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Mỹ do nhu cầu giảm ở nền kinh tế lớn nhất thế giới. Kinh tế Trung Quốc năm 2022 giảm còn 3,3% từ mức 4,4% đưa ra hồi tháng 4/2022, do dịch Covid-19 bùng phát dẫn tới nhiều thành phố lớn ở Trung Quốc áp đặt phong tỏa, khiến hoạt động sản xuất và làm tình trạng gián đoạn chuỗi cung ứng thế giới trở nên trầm trọng hơn.

Với Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone), IMF giảm dự báo tăng trưởng năm 2022 từ 2,8% đưa ra hồi tháng 4/2022 xuống 2,6% do lạm phát gia tăng bắt nguồn từ cuộc xung đột ở Ukraine. Trong khi đó, kinh tế Nga dự báo sẽ giảm khoảng 6% trong năm 2022 do các biện pháp trừng phạt của phương Tây và kinh tế nước này sẽ giảm thêm 3,5% vào năm 2023.

Về lạm phát, IMF dự báo, tỉ lệ lạm phát trong năm 2022 ở các nền kinh tế phát triển sẽ lên tới 6,6%, tăng so với mức dự đoán 5,7% đưa ra hồi tháng 4/2022. Trong khi đó, tỉ lệ lạm phát ở các nền kinh tế phát triển sẽ tiếp tục tăng trong một thời gian dài hơn so với dự đoán trước đây. Còn tỉ lệ lạm phát ở các thị trường mới nổi và các nước đang phát triển hiện dự báo sẽ lên tới 9,5% năm 2022, tăng so với mức dự báo 8,7% IMF đưa ra hồi tháng 4/2022. IMF cũng cảnh báo những rủi ro do lạm phát leo thang và cuộc xung đột ở Ukraine đang trở thành hiện thực, điều này có thể đẩy nền kinh tế thế giới tới bờ vực suy thoái.

- **Chuyến thăm Iran của Tổng thống Nga Vladimir Putin:** Ngày 19/7/2022, Tổng thống Nga V. Putin đã đến Thủ đô Tehran của Iran. Đây là chuyến công du đầu tiên của Tổng thống Putin kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào ngày 24/02/2022 và cũng là chuyến thăm Iran lần thứ 5 của Tổng thống Putin kể từ năm 2000. Trong chuyến thăm, lãnh đạo cấp cao hai nước đã trao đổi về vấn đề hợp tác song phương và các vấn đề quốc tế. Nga và Iran đang có tiềm năng hợp tác to lớn, từ thương mại đến hành lang vận tải Bắc - Nam nối Biển Baltic đến các cảng của Iran ở Biển Arab. Đáng chú ý, trong khuôn khổ chuyến thăm, Công ty Dầu khí Quốc gia Iran (NIOC) và Tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga đã ký thỏa thuận lịch sử 40 tỷ USD đầu tư vào các dự án dầu và khí đốt. Theo một số nhà bình luận quốc tế, chuyến thăm Iran của Tổng thống Putin lần này nhằm tạo đối trọng với chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Joe Biden tới Israel

và Saudi Arabia. Cả hai quốc gia đều đang chịu các lệnh trừng phạt của EU và Mỹ, vì vậy sự hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực năng lượng sẽ giúp giảm các hạn chế và gia tăng việc bán tài nguyên, không loại trừ việc châu Âu sẽ buộc phải sử dụng phương án “vùng xám” để mua nguyên liệu thô của Nga và Iran. Bên cạnh đó, Iran hiện là thị trường mở duy nhất cho vũ khí của Nga và nước này cũng có kế hoạch giảm đô la hóa nền kinh tế và từng bước chuyển sang sử dụng hệ thống tài chính của Nga - SPFS.

**- Thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc giữa Nga - Ukraine và phản ứng của cộng đồng quốc tế:** Ngày 22/7/2022, Nga và Ukraine đã ký thỏa thuận về việc nối lại hoạt động xuất khẩu ngũ cốc cho các thị trường quốc tế qua Biển Đen nhằm giúp xoa dịu cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu. Theo thỏa thuận, các tàu chở ngũ cốc của Ukraine có thể ra vào 3 cảng ở thành phố Odessa trên Biển Đen.

Phát biểu sau khi chứng kiến lễ ký kết, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cho biết, thỏa thuận trên là động thái tích cực chưa từng có giữa Nga và Ukraine từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Đại diện cấp cao phụ trách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) hoan nghênh thỏa thuận, cho rằng đây là một bước đi đúng hướng, đồng thời kêu gọi các bên lập tức thực thi thỏa thuận. Nhiều nước hy vọng việc thực thi thỏa thuận không chỉ giúp bình ổn thị trường lương thực thế giới mà còn giúp mở ra triển vọng hòa bình cho cuộc xung đột tại Ukraine hiện nay.

Nga và Ukraine là hai trong số những nước sản xuất ngũ cốc hàng đầu thế giới. Cùng với những tác động tiêu cực do đại dịch Covid-19, cuộc xung đột tại Ukraine và các lệnh trừng phạt của Mỹ và phương Tây nhằm vào Nga đang làm gián đoạn nghiêm trọng nguồn cung ngũ cốc, đẩy giá lương thực toàn cầu lên cao và khiến hàng triệu người ở những quốc gia nghèo nhất rơi vào cảnh đói ăn. Việc giải phóng các kho dự trữ ngũ cốc sẽ giúp khắc phục tình trạng mất an ninh lương thực toàn cầu.

## **TÌNH HÌNH THỊ XÃ LA GI**

### **I. TỔNG KẾT VIỆC THỰC HIỆN 07 KẾ HOẠCH CHUYÊN ĐỀ CỦA BAN THƯỜNG VỤ THỊ ỦY<sup>(1)</sup> (KHÓA X)**

Trong những năm qua, nhằm huy động hệ thống chính trị thị xã tập trung giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm, những vấn đề nổi lên qua

---

<sup>(1)</sup> Kế hoạch số 68-KH/TU, ngày 07/4/2017 của Ban Thường vụ Thị ủy (khóa X) phối hợp lực lượng về nắm bắt thông tin, tư tưởng chính trị trong nhân dân và tuần tra, kiểm soát địa bàn; Kế hoạch số 69-KH/TU, ngày 07/4/2017 của Ban Thường vụ Thị ủy (khóa X) triển khai thực hiện công tác phòng, chống ma túy năm 2017; Kế hoạch số 71-KH/TU, ngày 07/4/2017 của Ban Thường vụ Thị ủy (khóa X) về đảm bảo vệ sinh môi trường năm 2017; Kế hoạch số 72-KH/TU, ngày 07/4/2017 của Ban Thường vụ Thị ủy (khóa X) triển khai thực hiện công tác phòng, chống xuất cảnh trái phép bằng đường biển và giảm thiểu tình trạng tàu cá, ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài; Kế hoạch số 75-KH/TU, ngày 13/4/2017 của Ban Thường vụ Thị ủy (khóa X) triển khai thực hiện Kế hoạch số 55-KH/TU, ngày 11/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Kết luận số 11-KL/TW, ngày 19/01/2017 của Ban Bí thư (khóa XII) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới; Kế hoạch số 125-KH/TU, ngày 23/3/2018 của Ban Thường vụ Thị ủy (khóa X) về công tác quản lý trật tự xây dựng năm 2018; Kế hoạch số 174-KH/TU, ngày 15/01/2019 của Ban Thường vụ Thị ủy (khóa X) về đấu tranh phòng, chống tội phạm cờ bạc, cho vay lãi nặng, tín dụng đen, đòi nợ thuê trên địa bàn thị xã La Gi.

công tác lãnh đạo, chỉ đạo được các cấp ủy, chính quyền, nhân dân, cử tri quan tâm phản ánh, kiến nghị, Ban Thường vụ Thị ủy (khóa X) đã ban hành Kế hoạch số 68-KH/TU, ngày 07/4/2017; Kế hoạch số 69-KH/TU, ngày 07/4/2017; Kế hoạch số 71-KH/TU, ngày 07/4/2017; Kế hoạch số 72-KH/TU, ngày 07/4/2017; Kế hoạch số 75-KH/TU, ngày 13/4/2017; Kế hoạch số 125-KH/TU, ngày 23/3/2018; Kế hoạch số 174-KH/TU, ngày 15/01/2019 (gọi tắt là các kế hoạch chuyên đề) để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện trên địa bàn thị xã. Đến nay đạt được kết quả thực hiện như sau:

### **1. Kế hoạch số 68-KH/TU, ngày 07/4/2017 của Ban Thường vụ Thị ủy (khóa X) phối hợp lực lượng về nắm bắt thông tin, tư tưởng chính trị trong nhân dân và tuần tra, kiểm soát địa bàn**

Các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể đã thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 68-KH/TU ngày 07/4/2017 và các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Thị ủy La Gi về công tác phối hợp lực lượng nắm bắt thông tin, tư tưởng chính trị trong nhân dân và tuần tra, kiểm soát địa bàn. UBND thị xã đã chỉ đạo các lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng và các ban, ngành chức năng liên quan và các địa phương phối hợp chặt chẽ, phát huy tốt sức mạnh tổng hợp của các lực lượng để xây dựng lực lượng có trọng tâm, trọng điểm, nắm bắt kịp thời, chính xác các thông tin, tư tưởng chính trị trong nhân dân; việc củng cố, bố trí, sử dụng lực lượng đã có bước chuyển biến rõ rệt, có chiều sâu, hiệu quả hoạt động nắm bắt thông tin, tư tưởng chính trị trong nhân dân và công tác tuần tra, kiểm soát địa bàn từng bước được hoàn thiện, nâng cao. Quá trình thực hiện đã huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phát huy vai trò trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, Ban Chỉ đạo 35 và sự tham gia tích cực của cốt cán chính trị, cốt cán phong trào từ cơ sở và trong nhân dân trong việc nắm tình hình, cung cấp thông tin góp phần tích cực cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, nhanh chóng giải quyết, xử lý những vấn đề phát sinh từ cơ sở và trong nội bộ nhân dân để ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Các lực lượng Quân sự, Công an, Biên phòng thường xuyên phối hợp để trao đổi nắm thông tin. Triển khai thực hiện nghiêm túc về quy chế, kế hoạch phối hợp giữa 03 lực lượng CA-QS-BP theo Nghị định 03/2019/NĐ-CP, UBND các xã, phường xây dựng kế hoạch phối hợp thực hiện công tác phối hợp theo Nghị định 02/2020/NĐ-CP của Chính phủ; từ đó trao đổi thống nhất về nhận định, đánh giá tình hình báo cáo tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý có hiệu quả các vấn đề xảy ra trên địa bàn. Công tác lập hồ sơ quản lý về mục tiêu, đối tượng, được thực hiện tốt (trong đó tập trung các mục tiêu chống đối chính trị, đối tượng cực đoan trong tôn giáo, thương phế binh VNCH); phát huy hiệu quả hoạt động của các lực lượng, tổ chức triển khai nắm và phát hiện kịp thời âm mưu, hoạt động chống phá của các đối tượng trên địa bàn; tin tức thu thập được có hệ thống, có nhận định, đánh giá trọng tâm, trọng điểm về bản chất vụ việc; số lượng, chất lượng tin tức bảo đảm có giá trị cao, chỉ đạo xử lý kịp thời các tình huống. Chỉ đạo xử lý nhanh, chính xác các vụ việc nên không để tình hình xảy ra phức tạp, lây lan,

kéo dài. Tổ chức triển khai lực lượng điều tra, xác minh tin tức đảm bảo theo nội dung yêu cầu của cơ quan cấp trên, báo cáo kịp thời, đúng nội dung theo quy định.

Lực lượng quân báo trinh sát (QB-TS) tăng cường thu thập tin tức về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, nhất là các hoạt động xâm nhập của tình báo, gián điệp núp bóng dưới các hình thức đầu tư kinh tế, triển khai dự án..., phản động người Việt lưu vong, cực đoan tôn giáo đến xây dựng củng cố lực lượng và cài cắm hoạt động trên địa bàn thị xã. Kết quả, qua 05 năm đã thu được hơn 600 tin trên tất cả các lĩnh vực an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trong đó hơn 200 tin có giá trị được cấp trên sử dụng, lực lượng QB-TS đã thu thập được 380 tin về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, trong đó có 70 tin có giá trị.

Các lực lượng đã tích cực trong triển khai nắm bắt thông tin, nắm tình hình địa bàn, quản lý các mục tiêu đối tượng, tình hình tư tưởng chính trị trong nhân dân; đặc biệt là công tác phối hợp tuần tra, kiểm soát địa bàn, bảo đảm việc phản ánh, đánh giá kịp thời tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn và các hoạt động chống phá chính trị của các tổ chức, đối tượng trên địa bàn; kịp thời chỉ đạo, giải quyết không để phát sinh, lây lan, phức tạp tạo nên điểm nóng.

**Tuy nhiên**, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những tồn tại, hạn chế đáng quan tâm:

Công tác phối hợp giữa 03 lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng trong việc nắm bắt thông tin, tư tưởng chính trị trong nhân dân có lúc, có việc chưa chặt chẽ; công tác phối hợp, hiệp đồng trao đổi thông tin giữa 03 lực lượng và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể có lúc chưa kịp thời, dẫn đến thực hiện công tác tham mưu cho Thị ủy, UBND thị xã có vụ việc còn chậm, chưa thống nhất.

Một số địa phương chưa thực sự quan tâm chỉ đạo nắm tình hình địa bàn, phối hợp tuần tra, kiểm soát địa bàn và kiểm tra công tác phối hợp hoạt động của các phường, xã chưa được thường xuyên, do đó việc nắm tư tưởng trong quần chúng nhân dân ở cơ sở có lúc chưa kịp thời.

#### ***Nguyên nhân của những hạn chế:***

Công việc chuyên môn của từng ngành, từng lực lượng nhiều, nên có lúc, có việc chưa tập trung, chậm trao đổi thông tin, dẫn đến việc triển khai thực hiện nhiệm vụ có việc chưa đáp ứng yêu cầu.

Một số địa phương thiếu quan tâm, chưa chủ động báo cáo, tham mưu, đề xuất công tác tin báo; tinh thần trách nhiệm của một số cơ sở hoạt động và lực lượng nắm thông tin địa bàn chưa cao. Công tác phối hợp nắm tình hình ở cơ sở trên một số lĩnh vực, đối tượng, địa bàn chưa sâu, có vụ việc phát hiện chưa kịp thời.

## **2. Kế hoạch số 69-KH/TU, ngày 07/4/2017 của Ban Thường vụ Thị ủy (khóa X) triển khai thực hiện công tác phòng, chống ma túy**

Các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể đã thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 69-KH/TU ngày 07/4/2017 và các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Thị ủy La Gi về công tác phòng, chống ma túy. Cấp ủy các cơ sở đều xây dựng chương trình, kế hoạch phòng, chống tệ nạn ma túy; phòng chống tội phạm; tổ chức tuyên

truyền sâu rộng trong nhân dân, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm công tác phòng, chống ma túy trong cán bộ, công chức và nhân dân; tích cực tham gia, hưởng ứng nên tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động; từng bước nâng cao hiệu quả và kiểm soát được tội phạm và tệ nạn ma túy.

Ban Thường vụ Thị ủy đã lãnh đạo, giao UBND thị xã, các ban, ngành, đoàn thể tập trung hơn nữa trong công tác đấu tranh phòng, chống ma túy; chỉ đạo xây dựng các kế hoạch đấu tranh phòng, chống ma túy ở các địa bàn, khu vực trọng điểm phức tạp; Ban Thường vụ Thị ủy xây dựng Kế hoạch số 118-KH/TU, ngày 12/2/2018 về chuyển hóa mạnh địa bàn phường Bình Tân về ma túy, xem đây là nhiệm vụ cấp bách, quan trọng để tập trung thực hiện. Với sự vào cuộc tích cực, đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sử dụng tổng hợp các biện pháp, đến nay tình hình hoạt động của tội phạm và tệ nạn ma túy đã được kiềm chế, kéo giảm; việc chuyển hóa địa bàn phường Bình Tân cơ bản đạt yêu cầu, mục tiêu đề ra.

Các cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể đã tăng cường chỉ đạo thực hiện, tuyên truyền công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy, do đó đã đạt được một số kết quả nhất định; công tác lập hồ sơ quản lý giáo dục tại cấp xã, hồ sơ cai nghiện bắt buộc được quan tâm thực hiện đúng quy định; công tác quản lý, theo dõi đối tượng nghiện ma túy, và hướng dẫn, giúp đỡ các đối tượng tái hòa nhập cộng đồng đạt được một số kết quả nhất định, số người nghiện đã kiểm chế và giảm so với năm trước. Sự phối hợp giữa các ban, ngành, lực lượng liên quan trong công tác tuyên truyền, giáo dục, đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy được đẩy mạnh; các lực lượng chức năng đã thường xuyên theo dõi, bám sát địa bàn kịp thời phát hiện, triệt phá các đường dây, đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ và tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy. Công tác phối hợp liên tịch được đẩy mạnh, tỷ lệ khám phá án được nâng lên; công tác xây dựng lực lượng chuyên trách đấu tranh phòng, chống ma túy được quan tâm hơn; đến nay các tụ điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn đã được xóa bỏ; 07/3/2022 tỉnh công nhận kết quả chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy của phường Bình Tân. Qua đó, đã kiềm chế hoạt động của tội phạm và tệ nạn ma túy góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

**Tuy nhiên**, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những tồn tại, hạn chế đáng quan tâm:

Công tác tuyên truyền giáo dục phòng, chống ma túy tuy có thực hiện nhưng chưa đáp ứng yêu cầu, chủ yếu tập trung vào cao điểm, tháng phòng, chống ma túy.

Một số mô hình xây dựng hoạt động còn mang tính hình thức, chưa mang lại hiệu quả thiết thực, cán bộ thực hiện nhiệm vụ còn ngại tiếp xúc với đối tượng ma túy.

Một số ban, ngành, cấp ủy, chính quyền cơ sở chưa quan tâm đúng mức công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc công tác phòng, chống ma túy, phòng chống tội phạm; công tác cai nghiện, nhất là công tác cai nghiện tại cộng đồng và gia đình theo Nghị định 94/CP; công tác quản lý và tạo việc làm sau cai nghiện chưa được quan tâm đúng mức; một số phường, xã chưa chấp hành nghiêm túc việc xây dựng địa bàn thôn, khu phố, tổ nhân dân tự quản không có ma túy, nên kết

quả thực hiện chưa đạt yêu cầu.

### **3. Kế hoạch số 71-KH/TU, ngày 07/4/2017 của Ban Thường vụ Thị ủy (khóa X) về đảm bảo vệ sinh môi trường**

Các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể đã thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 71-KH/TU, ngày 07/4/2017, các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Thị ủy La Gi về đảm bảo vệ sinh môi trường. Công tác tuyên truyền được quan tâm thực hiện thường xuyên bằng nhiều hình thức, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức và nhân dân đối với công tác bảo vệ môi trường.

Công tác quản lý nhà nước về môi trường được tăng cường, hình thức và nội dung tuyên truyền, tập huấn các quy định về bảo vệ môi trường được đổi mới mang lại hiệu quả thiết thực hơn; nắm bắt thông tin và cập nhật văn bản kịp thời, đáp ứng được yêu cầu quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường.

Cơ bản thực hiện đạt được các mục tiêu kế hoạch đề ra: Tỷ lệ chất thải rắn ở đô thị được thu gom, xử lý đạt 95% (KH 92%); chất thải y tế được thu gom, xử lý đạt 100%; thực hiện nghiêm quy định dự án sản xuất, cơ sở hạ tầng mới phải đảm bảo lập hồ sơ môi trường,...

Công tác bảo vệ, khắc phục, cải tạo môi trường các khu vực đã bị ô nhiễm, suy thoái được tập trung thực hiện tốt: Đầu tư Nhà máy xử lý nước thải cảng La Gi với công suất 1.000 m<sup>3</sup>/ngày đêm, giải quyết được tình trạng ô nhiễm môi trường tại cảng cá. Đầu năm 2017, Nhà máy xử lý rác thải PEDACO đi vào hoạt động, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn thị xã, giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường tại bãi rác cũ lộ thiên ở xã Tân Phước. Hoàn thành việc di dời các cơ sở kinh doanh phế liệu ra khỏi khu dân cư tập trung, không để phát sinh mới; hướng dẫn các cơ sở chế biến cá cơm, các cơ sở chăn nuôi trong khu dân cư xử lý, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường trong hoạt động sản xuất. Các mô hình thu gom rác hẻm, vệ sinh môi trường phát động bước đầu đã mang lại hiệu quả tích cực, cần được nhân rộng và duy trì; nhiều cuộc vận động ra quân làm vệ sinh hưởng ứng các ngày lễ lớn đã được nhân dân tham gia tích cực, ý thức của nhân dân về tự giữ gìn vệ sinh nơi công cộng được nâng lên, phố phường ngày càng sạch đẹp hơn; đa số các cơ sở sản xuất, kinh doanh chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Các cơ quan chức năng của thị xã phối hợp với các xã, phường tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát vệ sinh môi trường, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các hoạt động gây ô nhiễm, suy thoái môi trường trên địa bàn, xử lý khi có sai phạm xảy ra, góp phần bảo vệ và hạn chế tác hại đến môi trường.

Cấp ủy, chính quyền cơ sở và các ban, ngành, đoàn thể địa phương ngày càng quan tâm hơn đối với công tác bảo vệ môi trường, góp phần đáng kể trong việc thực hiện nâng cao công tác bảo vệ môi trường ở địa phương.

**Tuy nhiên**, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những tồn tại, hạn chế đáng quan tâm:

Lượng rác thải sinh hoạt chưa được thu gom và xử lý triệt để, bãi rác thị xã tuy đã không còn hoạt động nhưng chưa được xử lý để đóng cửa. Tình trạng



vứt rác thải ra đường phố, nơi công cộng, xả nước thải chưa xử lý ra sông suối tuy có chiều hướng giảm dần nhưng vẫn còn diễn ra.

Ở vùng nông thôn, người dân còn có thói quen để chuồng trại nuôi gia súc gần nơi ở; rác sinh hoạt một phần được chôn, đốt, ủ làm phân, còn lại đổ ra bãi đất trống, sông, suối. Tình trạng lạm dụng phân bón vô cơ, thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp, hoá chất trong chế biến, bảo quản thực phẩm và nông sản vẫn còn khá phổ biến, làm ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe của cộng đồng dân cư.

Hệ thống thu gom và xử lý tập trung nước thải đô thị chưa có; ở một số tuyến đường khi trời mưa to vẫn còn xảy ra ngập úng cục bộ, chưa có hệ thống riêng thu gom nước thải sinh hoạt và nước mặt.

Tình trạng các phương tiện vận tải chở hàng hóa vượt quá trọng tải, chở cát đất, hải sản làm rơi vãi, đổ nước trên đường phố vẫn còn chưa được khắc phục triệt để. Các cơ sở chế biến cá cơm, cơ khí hàn, chăn nuôi heo còn nằm xen kẽ trong khu dân cư gây ô nhiễm môi trường.

#### ***Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế***

Cụm công nghiệp Tân Bình 1 triển khai chậm làm ảnh hưởng đến lộ trình di dời các cơ sở chế biến hải sản gây ô nhiễm môi trường.

Quy hoạch khu chăn nuôi tập trung, khu giết mổ tập trung nhưng chưa có cơ sở hạ tầng để yêu cầu các cơ sở chăn nuôi, giết mổ gia súc gia cầm di dời vào.

Công tác phối hợp của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường có lúc còn chưa kịp thời, chưa thường xuyên.

Ý thức bảo vệ môi trường của một số hộ gia đình, cơ sở kinh doanh còn hạn chế; nhiều doanh nghiệp vì lợi nhuận nên hạn chế xử lý hoặc không xử lý chất thải theo quy định pháp luật.

Cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ về bảo vệ môi trường ở cấp thị xã và các xã, phường còn quá mỏng, kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực, chuyên môn còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

Đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường chưa bảo đảm theo quy định pháp luật, nguồn chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước cho hoạt động sự nghiệp môi trường còn thấp, nguồn lực của doanh nghiệp trong thị xã còn hạn chế, chưa chú trọng đầu tư công nghệ, thiết bị, công trình xử lý chất thải nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

#### **4. Kế hoạch số 72-KH/TU, ngày 07/4/2017 của Ban Thường vụ Thị ủy (khóa X) triển khai thực hiện công tác phòng, chống xuất cảnh trái phép bằng đường biển và giảm thiểu tình trạng tàu cá, ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài**

Các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể đã thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 72-KH/TU, ngày 07/4/2017 và các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Thị ủy về công tác phòng, chống xuất cảnh trái phép bằng đường biển và giảm thiểu tình trạng tàu cá, ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài; các cấp, các ngành đã triển khai nhiều biện pháp thực hiện với mục tiêu ngăn chặn, chấm dứt tình

trạng xuất cảnh trái phép bằng đường biển và tàu cá ngư dân địa phương khai thác hải sản bất hợp pháp tại vùng biển nước ngoài.

Nhận thức, ý thức trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và nhân dân đối với việc phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động xuất cảnh trái phép bằng đường biển, giảm thiểu tiến đến chấm dứt tình trạng tàu cá và ngư dân xâm phạm vùng biển nước ngoài có chuyên biến. Nhiều địa phương đã tích cực, chủ động phối hợp cùng các ngành chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật, vận động chủ tàu, thuyền trưởng tàu cá xa bờ và ngư dân thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống xuất cảnh trái phép bằng đường biển, không khai thác hải sản bất hợp pháp tại vùng biển nước ngoài; chỉ đạo thực hiện lắp thiết bị giám sát hành trình (VMS) trên tàu cá đạt kết quả cao<sup>(2)</sup>.

Lực lượng Công an, Biên phòng đã tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện, tổ chức gọi hỏi, răn đe, giáo dục nhắc nhở cho viết cam kết đối với các chủ tàu, thuyền trưởng đánh bắt xa bờ không xâm phạm vùng biển nước ngoài. Tăng cường công tác quản lý nhân hộ khẩu, tuần tra, kiểm soát kịp thời phát hiện, ngăn chặn hoạt động xuất cảnh trái phép và tình hình tàu cá, ngư dân xâm phạm vùng biển nước ngoài.

**Tuy nhiên**, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những tồn tại, hạn chế đáng quan tâm:

Công tác tuyên truyền, vận động có lúc chưa thường xuyên, có mặt chưa hiệu quả còn sót đối tượng tuyên truyền; ý thức chấp hành của một số ngư dân trong quá trình hoạt động trên biển còn hạn chế; một vài chủ phương tiện tàu cá, ngư dân vì quyền lợi kinh tế trước mắt, bất chấp pháp luật tiếp tục đánh bắt vi phạm vùng biển nước ngoài.

- Công tác phối hợp với các ngành chức năng có lúc chưa nhịp nhàng, thông tin trao đổi có lúc chưa chính xác và chưa kịp thời.

***Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế:***

Một số cơ quan, ban ngành, địa phương có thời điểm thiếu quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ chưa có quyết tâm cao.

Việc xử lý đối với tàu cá, ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài bị nước ngoài bắt giữ trả về hiện nay chưa có tính răn đe cao (chủ yếu là xử lý vi phạm hành chính). Chủ phương tiện, ngư dân còn hám lợi bất chấp những thiệt hại và ảnh hưởng lâu dài về sau.

**5. Kế hoạch số 75-KH/TU, ngày 13/4/2017 của Ban Thường vụ Thị ủy (khóa X) triển khai thực hiện Kế hoạch số 55-KH/TU, ngày 11/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Kết luận số 11-KL/TW, ngày 19/01/2017 của Ban Bí thư (khóa XII) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới**

Các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể đã thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 75-KH/TU, ngày 13/4/2017, các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Thị ủy La Gi về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm

<sup>(2)</sup> Toàn thị xã có 650 tàu cá/676 tàu cá đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, đạt 96,15% kế hoạch.

trong tình hình mới. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động, giáo dục tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành vi bảo đảm chất lượng an toàn thực phẩm trong nhân dân.

Công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn thị xã được tăng cường, công tác thanh tra, kiểm tra được các cơ quan, đơn vị quan tâm, tham gia tích cực, có trách nhiệm. Trong quá trình thanh tra, kiểm tra kết hợp với tuyên truyền giáo dục việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, đồng thời phát hiện và xử lý nghiêm những cơ sở vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm. Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Kết quả nổi rõ là:

100% hộ buôn bán thức ăn đường phố được học tập phổ biến các quy định của pháp luật về ATTP và ký cam kết. Đã kiểm tra, cấp giấy chứng nhận về vệ sinh ATTP cho các cơ sở sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm theo đúng phân cấp. Các đoàn kiểm tra liên ngành, chuyên ngành của Phòng Kinh tế, Đội Quản lý thị trường số 02, Trung tâm Kỹ thuật và dịch vụ nông nghiệp thường xuyên tổ chức thanh kiểm tra, giám sát, kiểm soát ATTP tại 100% các chợ trên địa bàn thị xã theo đúng quy định của pháp luật.

Nhận thức của người tiêu dùng chuyển biến theo hướng tích cực và vấn đề an toàn thực phẩm được người dân quan tâm hơn. Người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm được quán triệt học tập các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm nên ý thức đã có nhiều chuyển biến tích cực, ngày càng được nâng cao.

Công tác giám sát, kiểm tra đảm bảo an toàn thực phẩm được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện thường xuyên; công tác phòng, chống ngộ độc và các bệnh lây truyền qua thực phẩm được quản lý hiệu quả. Trên địa bàn thị xã không có xảy ra ngộ độc thực phẩm với số lượng đông người (Từ 05 người trở lên).

Hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn thị xã đã có bước chuyển biến tích cực về thực hiện các quy định về điều kiện vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm, môi trường và phòng chống dịch bệnh.

Thị xã đã triển khai tích cực công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn và Cuộc vận động xây dựng gia đình “05 không 03 sạch” đến các xã, phường. Đến nay đã xây dựng được nhiều tuyến đường, ngõ hẻm, câu lạc bộ trong đó có 03 tiêu chí sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ góp phần đảm bảo an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường.

**Tuy nhiên**, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những tồn tại, hạn chế đáng quan tâm:

Việc kiểm soát nguồn thực phẩm nhập vào thị xã còn gặp nhiều khó khăn do thiếu nhân lực. Thị xã chưa có cơ sở giết mổ tập trung nên khó kiểm soát, quản lý.

Số lượng người kinh doanh thức ăn đường phố phát triển mạnh gây khó khăn cho công tác quản lý, kiểm tra, xử lý về an toàn thực phẩm của ngành chức năng và chính quyền địa phương.

Vẫn còn một số cơ sở sản xuất, kinh doanh chưa chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm. Việc công khai các cơ sở sai phạm trên thông tin đại chúng chưa nhiều.

***Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế:***

Các phường, xã chưa vào cuộc quyết liệt, ngại đụng chạm, ngại xử lý đối với người dân địa phương buôn bán thức ăn đường phố (quen biết, hoàn cảnh khó khăn...).

Các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thay đổi thường xuyên, đặc biệt là thức ăn đường phố dẫn đến công tác thanh kiểm tra gặp nhiều khó khăn.

Kinh phí cho hoạt động công tác an toàn thực phẩm còn ít gây khó khăn trong công tác triển khai các hoạt động truyền thông; công tác lấy mẫu để kiểm tra còn hạn chế.

**6. Kế hoạch số 125-KH/TU, ngày 23/3/2018 của Ban Thường vụ Thị ủy (khóa X) về công tác quản lý trật tự xây dựng**

Các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể đã thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 125-KH/TU và các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Thị ủy về trật tự xây dựng. Qua 05 năm thực hiện, công tác quản lý trật tự xây trên địa bàn thị xã được thực hiện kịp thời, đồng bộ hơn; các ngành, đoàn thể và các phường, xã phối hợp thực hiện đồng bộ từ công tác tuyên truyền giáo dục vận động trong nhân dân đến công tác kiểm tra nhắc nhở và xử lý các hành vi vi phạm từng bước tạo được sự thông thoáng, các điểm lấn chiếm được giải tỏa.

Tỉ lệ vi phạm trật tự xây dựng năm sau giảm hơn năm trước<sup>(3)</sup> việc chấp hành nội dung quyết định xử phạt vi phạm hành chính do UBND thị xã ban hành năm sau nhiều hơn năm trước<sup>(4)</sup>. Công tác cấp phép xây dựng đi vào nền nếp, chặt chẽ, hiệu quả, chất lượng, số giấy phép xây dựng cho công trình và nhà ở riêng lẻ đúng quy trình, hạn định; công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực cấp phép được tập trung chỉ đạo.

Công tác quản lý trật tự xây dựng được thực hiện nghiêm túc, bài bản, công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính tuy chưa được triệt để nhưng đã đạt mục tiêu đề ra. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về xây dựng, quản lý trật tự xây dựng được quan tâm thực hiện, qua đó ý thức của người dân được nâng lên và chấp hành theo đúng quy định của pháp luật về xây dựng.

***Tuy nhiên***, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những tồn tại, hạn chế đáng quan tâm:

Công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính có thực hiện nhưng chưa quyết liệt, công tác phối hợp giữa các cơ quan xã, phường chưa đồng bộ; các cơ quan ban ngành có trách nhiệm phối hợp thực hiện cưỡng chế để thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính còn ngại va chạm, chưa thực hiện đúng vai trò nhiệm vụ được giao, làm giảm hiệu lực của pháp luật;

<sup>(3)</sup> - Năm 2018: 32 trường hợp.  
- Năm 2019: 37 trường hợp.  
- Năm 2020: 16 trường hợp.  
- Năm 2021: 13 trường hợp.  
- 15/5/2022: 04 trường hợp.

<sup>(3)</sup> - Năm 2018: thực hiện đạt 59,37%.  
- Năm 2019: thực hiện đạt 70,25%.  
- Năm 2020: thực hiện đạt 93,75%.  
- Năm 2021: thực hiện đạt 69,27%.  
- 15/5/2022: thực hiện đạt 75,0%

một số cá nhân tham gia công tác xử lý vi phạm hành chính thiếu kiên quyết, chưa thực sự tâm huyết với công việc được giao.

Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm các công trình xây dựng chưa kịp thời, biện pháp chế tài tuy cao nhưng lực lượng thực thi chưa đủ mạnh để ngăn ngừa, dẫn đến công trình xây dựng vi phạm trật tự xây dựng vẫn còn diễn ra nhưng địa phương chưa xử lý một cách triệt để; việc quản lý trật tự xây dựng của các xã, phường chưa đồng bộ, có nơi thiếu kiên quyết, thiếu kiểm tra xử lý; công tác tham mưu, đề xuất còn nhiều sai sót...nhất là việc lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính.

Ý thức chấp hành pháp luật của người dân chưa cao, các đối tượng vi phạm cố tình né tránh không chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính; việc cưỡng chế các công trình vi phạm chưa được thực hiện do vướng các quy định của pháp luật nhất là các trường hợp có đất nằm trong vùng quy hoạch chưa triển khai thực hiện (quy hoạch khu Thương mại - Dịch vụ - Dân cư hai bên đường số 4, phường Tân Thiện; Quy hoạch khu dân cư thu nhập thấp Gò Thanh Minh, phường Phước Hội; vi phạm hành lang bảo vệ bờ sông Dinh (phường Bình Tân, phường Phước Hội).

#### ***Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế:***

Công tác thực hiện quy hoạch kéo dài nhiều năm, đến thời điểm hiện nay có nhiều quy hoạch chưa triển khai thực hiện nhưng nhu cầu xây dựng nhà ở của người dân lại rất bức xúc (như khu vực Gò Thanh Minh); quanh khu vực ven sông Dinh thuộc các phường Phước Hội và Bình Tân; người dân khu vực này tự ý lấn chiếm đất công, đất dọc hành lang bờ sông Dinh để dựng nhà tạm đã hình thành từ trước và sinh sống qua nhiều thế hệ; cố tình xây dựng công trình trên đất không phù hợp với mục đích sử dụng đất, xây dựng vi phạm hành lang đường bộ, hành lang bảo vệ bờ, kè sông Dinh, xây dựng sai quy hoạch.

Việc lập quy hoạch để chỉnh trang đô thị, quản lý xây dựng, đất đai và định hướng cho phát triển đô thị thực hiện còn chậm, việc quản lý xây dựng theo quy hoạch chưa thật chặt chẽ, thiếu kiên quyết. Công tác tuyên truyền về Luật xây dựng, Luật xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng, đất đai chưa đáp ứng với thực tế còn thiếu thời lượng, thiếu thông tin....

#### **7. Kế hoạch số 174-KH/TU, ngày 15/01/2019 của Ban Thường vụ Thị ủy (khóa X) về đấu tranh phòng, chống tội phạm cờ bạc, cho vay lãi nặng, tín dụng đen, đòi nợ thuê trên địa bàn thị xã La Gi**

Các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể đã thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 174-KH/TU, các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Thị ủy về đấu tranh phòng, chống tội phạm cờ bạc, cho vay lãi nặng, tín dụng đen, đòi nợ thuê trên địa bàn thị xã La Gi<sup>(5)</sup>. Công tác phối hợp thực hiện các nhiệm vụ giữa các ngành chức năng, các đoàn thể và địa phương trong quản lý địa bàn, nắm đối tượng và thực

<sup>(5)</sup> UBND thị xã ban hành kế hoạch số 43/KH-UBND, ngày 22/3/2019 về đấu tranh, phòng chống hoạt động cờ bạc, cho vay lãi nặng, tín dụng đen, đòi nợ thuê trên địa bàn thị xã La Gi; Công an thị xã ban hành Kế hoạch số 154/KH-CALG, ngày 03/9/2019 về tiếp tục tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen; Kế hoạch số 91/KH-CALG, ngày 22/4/2019 về đấu tranh phòng, chống tệ nạn cờ bạc năm 2019, Kế hoạch số 170/KH-CALG, ngày 29/10/2019 về tập trung đấu tranh, triệt xóa nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc, đánh bạc hoạt động trên địa bàn thị xã và nhiều kế hoạch đấu tranh, phòng chống tệ nạn cờ bạc khác.

hiện lập hồ sơ quản lý nghiệp vụ được thực hiện ngày càng chặt chẽ, đúng quy định.

Các hoạt động đấu tranh trấn áp tội phạm được thực hiện thường xuyên; việc rà soát, lên danh sách các băng, nhóm hoạt động cho vay lãi nặng, tín dụng đen, cờ bạc trên địa bàn để theo dõi, quản lý, kiểm soát, răn đe được thực hiện tốt<sup>(6)</sup>; các ngành chức năng thường xuyên duy trì nắm tình hình hoạt động của các đối tượng; tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm<sup>(7)</sup>.

Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh để quần chúng nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, hiểu được tác hại việc vay nợ ngoài tín dụng (tín dụng đen). Chỉ đạo phối hợp thực hiện các đợt ra quân tháo gỡ, thu gom tờ rơi, quảng cáo có nội dung cho vay trả góp trên địa bàn, đồng thời thường xuyên tổ chức tuyên truyền về thủ đoạn hoạt động của các nhóm đối tượng cho vay lãi nặng trên đài truyền thanh, truyền hình để người dân trên địa bàn nâng cao ý thức cảnh giác, đồng thời kêu gọi người dân phát hiện tố giác các hành vi vi phạm cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê, các hành vi liên quan đến hoạt động tín dụng đen, hoạt động tệ nạn cờ bạc của các đối tượng trên địa bàn.

Đến nay, một số hành vi liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi diễn ra ít hơn. Riêng đối với các nhóm đối tượng tại địa bàn hoạt động cho vay lãi nặng, băng nhóm côn đồ, đòi nợ thuê đã được triệu tập làm việc, đồng thời cho cam kết, không vi phạm. Tình hình hoạt động của các đối tượng bước đầu được đấu tranh

<sup>(6)</sup> Qua công tác rà soát thống kê từ ngày 15/1/2019 trên địa bàn thị xã La Gi có 12 nhóm hoạt động cho vay lãi nặng gồm 46 đối tượng, trong đó có 9 nhóm 37 đối tượng từ các địa phương phía bắc vào hoạt động. Các đối tượng đa số quê quán từ Hải Phòng, Thanh Hóa, Hải Dương..., đối tượng tại địa phương có 03 nhóm gồm 10 đối tượng, địa bàn hoạt động tập trung ở các phường trung tâm thị xã như Tân An, Phước Hội, Tân Thiện, Bình Tân và một số xã như Tân Bình, Tân Hải. Đến mốc ngày 15/01/2022 trên địa bàn còn 02 nhóm, 10 đối tượng người địa phương đang hoạt động.

Về số tụ điểm băng nhóm cờ bạc từ ngày 15/1/2019, qua công tác nắm tình hình phát hiện nhiều tụ điểm cờ bạc lớn nhỏ, trong đó một số tụ điểm đánh bạc nổi cộm do một số đối tượng cầm đầu tổ chức như Trịnh Công Sơn tổ chức khu vực giáp ranh xã Tân Hà (Hàm Tân) với xã Tân Bình (La Gi), Phạm Đình Thành và Võ Văn Năm tổ chức khu vực giáp ranh thôn Phước Tiên, xã Tân Phước giáp xã Tân Xuân (Hàm Tân), Nguyễn Đình Kiêm tổ chức tại khu giáp ranh xã Tân Hải với xã Tân Thuận (Hàm Thuận Nam), Bùi Minh Kiên tổ chức khu vực rừng tràm khu vực Tân Thiện với Tân Phước, Đặng Thanh Ngọc tổ chức đá gà khu vực rừng dầu Tân Bình. Đến mốc ngày 15/01/2022 chỉ còn nhóm đánh bạc Trịnh Công Sơn (Sơn Ke) tổ chức khu vực giáp ranh xã Tân Bình (La Gi) và xã Tân Hà (Hàm Tân).

<sup>(7)</sup> Từ ngày 15/01/2019 đến 15/01/2022 qua công tác triển khai đã tiến hành phối hợp Công an các xã, phường kiểm tra 58 lượt cơ sở kinh doanh, cơ sở lưu trú của các đối tượng hoạt động cho vay lãi nặng, triệu tập làm việc răn đe 50 lượt đối tượng, tiến hành mật phục bắt quả tang 5 nhóm / 10 đối tượng có các hành vi liên quan đến hoạt động tín dụng đen, cho vay lãi nặng, trong đó có 01 nhóm ở huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, 01 nhóm chuyên tới địa bàn phường Tân An, 01 nhóm trú trên địa bàn xã Tân Thuận, huyện Hàm Thuận Nam, 01 nhóm trú trên địa bàn huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Qua đó phát hiện đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 16 vụ/22 đối tượng về các hành vi có liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng như: vi phạm về đăng ký, quản lý cư trú; dán, rải tờ rơi quảng cáo cho vay tiền trái quy định của pháp luật; gây rối trật tự công cộng; không giao nộp công cụ hỗ trợ theo quy định... Tổng số tiền phạt: 22.950.000đ (Hai mươi triệu, chín trăm, năm mươi nghìn đồng). Thu giữ nhiều tang vật gồm: hơn 10.000 tờ rơi, quảng cáo có nội dung cho vay tiền trả góp; 01 gậy ba khúc bằng kim loại; 05 túi bột làm keo dán, 3 cây quét hồ, 30 card in thông tin cho vay; 02 sổ đỏ của người vay, cùng nhiều sổ sách ghi chép nội dung liên quan đến hoạt động cho vay tiền trả góp...

Từ 15/01/2019 đến 15/01/2022, Công an thị xã La Gi đã tổ chức đấu tranh bắt giữ 83 vụ/536 đối tượng, trong đó tiếp nhận từ PC02 06 vụ, Công an Hàm Tân 01 vụ. Tang vật thu giữ: 278.560.000 đồng, 25 bộ dụng cụ xóc đĩa, 11 máy bắn cá, 22 bộ bầu cua, 18 bộ bài tây, 02 điện thoại di động, 120 ghế nhựa, 18 tấm bạc, 19 bóng đèn, 07 bình ắc quy, 11 máy bắn cá và một số dụng cụ đánh bạc khác. Số tiền tạm giữ trên người các đối tượng: 1.326.859.000 đồng, 369 xe máy các loại, 01 xe ô tô. Ra Quyết định khởi tố vụ án 15 vụ/23 bị can, chuyển 01 vụ 14 đối tượng đến Công an Hàm Thuận Nam. Ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 61 vụ, 424 đối tượng, nộp phạt số tiền 605.450.000 đồng vào ngân sách Nhà nước.

ngăn chặn, đến nay không còn phát hiện tình trạng rải và dán tờ rơi nơi công cộng...

**Tuy nhiên**, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những tồn tại, hạn chế đáng quan tâm:

Tội phạm và tệ nạn cờ bạc, cho vay lãi nặng, tín dụng đen, đòi nợ thuê vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Các đối tượng hoạt động tinh vi, có sự tính toán né luật, sử dụng mạng xã hội để thực hiện các hoạt động tội phạm.

Công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật thực hiện chưa thường xuyên, liên tục, hiệu quả chưa cao, việc thông tin, cảnh báo cho người dân cảnh giác trước các hoạt động tội phạm còn ít.

#### ***Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế:***

Hoạt động “tín dụng đen” đang biến tướng với nhiều phương thức, thủ đoạn mới, sử dụng công nghệ cao, mạng xã hội để hoạt động; quy định của pháp luật đối với loại tội phạm này còn bất cập gây khó khăn cho công tác đấu tranh phòng, chống, xử lý tội phạm.

Sự thiếu hiểu biết, nhận thức các vấn đề xã hội, pháp luật của một số người dân còn hạn chế; việc tiếp cận các nguồn vốn chính sách xã hội còn ít.

### **8. Đánh giá chung**

Nhìn chung, các kế hoạch chuyên đề đã được các cấp ủy, chính quyền, các phòng, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ thị xã đến cơ sở cụ thể hóa, triển khai thực hiện nghiêm túc, đã thể hiện trách nhiệm, sự quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện.

Đến nay, các vấn đề bức xúc, nổi cộm của thị xã đã được khắc phục; công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được tăng cường, tình hình các mặt trên nhiều lĩnh vực có chuyển biến tích cực, ý thức trách nhiệm của người thực thi công vụ tiếp tục được nâng lên, nhận thức của người dân trong việc thực hiện pháp luật ngày càng cao; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, quốc phòng – an ninh được đảm bảo, kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển, 04 xã được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới, hầu hết các phường đạt các tiêu chí phường văn minh đô thị, đời sống của người dân trên địa bàn thị xã được cải thiện và nâng lên.

Đối với các kế hoạch chuyên đề ***về đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm và quản lý trật tự xây dựng*** qua đánh giá tổng kết đã được kiểm soát, quản lý hiệu quả, không còn là vấn đề bức xúc của thị xã hiện nay, do đó, Ban Thường vụ Thị ủy sẽ tiếp tục chỉ đạo hàng năm và đề nghị UBND thị xã đưa các nội dung này vào nhiệm vụ chỉ đạo thường xuyên để tiếp tục tổ chức thực hiện. Các chuyên đề còn lại giao UBND thị xã căn cứ Kết luận của Ban Thường vụ Thị ủy (khóa XI) tại Hội nghị tổng kết 07 kế hoạch chuyên đề khẩn trương tham mưu Ban Thường vụ Thị ủy kế hoạch thực hiện các chuyên đề tiếp theo đảm bảo huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tham gia thực hiện giải quyết tốt các vấn đề bức xúc, nổi cộm của thị xã hiện nay.

*(Trích Báo cáo số 257-BC/TU, ngày 12/8/2022 của Ban Thường vụ Thị ủy)*

## II. TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, khó định đoán và đã bùng phát trở lại ở một số quốc gia trên thế giới. Tại Việt Nam, với sự cố gắng, nỗ lực không ngừng của các cấp, các ngành và toàn xã hội thời gian qua, dịch bệnh cơ bản được kiểm soát trên toàn quốc. Tuy nhiên, trước sự xâm nhập biến chủng mới BA.4, BA.5 của Omicron và hiệu lực, hiệu quả, khả năng bảo vệ của vắc xin giảm dần theo thời gian, số ca mắc trong cộng đồng hiện đang có xu hướng tăng lên, tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh bùng phát trở lại.

Trước tình hình đó, để tiếp tục làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, góp phần đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19, bảo vệ và duy trì bền vững thành quả phòng, chống dịch thời gian qua, tạo điều kiện tập trung phát triển kinh tế - xã hội. Ban Tuyên giáo Thị ủy đề nghị các cấp ủy cơ sở, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội thị xã, các đồng chí báo cáo viên thị xã và các cơ quan, đơn vị liên quan và các đồng chí đảng viên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 như sau:

Tiếp tục chỉ đạo quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện nghiêm các chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và thị xã về công tác phòng, chống Covid-19, tuyên truyền về tiêm chủng và chiến dịch tiêm chủng trên địa bàn, phù hợp với đặc điểm tình hình, đặc thù dân cư của từng xã, phường, góp phần đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng theo kế hoạch. Tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Thị ủy<sup>(8)</sup> tổ chức tốt công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân; tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; huy động toàn hệ thống chính trị và Nhân dân tham gia phòng, chống dịch trong bối cảnh mới. Trong đó, cần chú trọng vào một số nội dung trọng tâm:

**1.** Tuyên truyền, khuyến cáo tiếp tục thực hiện tốt, hiệu quả 3 trụ cột phòng, chống dịch (xét nghiệm, cách ly, điều trị) và các giải pháp phòng, chống dịch theo công thức “2K (khẩu trang, khử khuẩn) + vắc xin + thuốc + điều trị + công nghệ + ý thức người dân và các biện pháp khác” trước sự xuất hiện của biến thể BA.4, BA.5 của Omicron và các biến thể khác. Tự giác, tích cực tham gia tiêm vắc xin phòng Covid-19 kịp thời, đầy đủ: mũi 3 và mũi 4 cho người từ 12 tuổi trở lên; liều cơ bản cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi theo hướng dẫn của Bộ Y tế, mục tiêu của Chính phủ đã đề ra, bảo đảm an toàn, khoa học, hiệu quả. Đồng thời, tự thực hiện kiểm tra, rà soát thông tin tiêm chủng Covid-19 của cá nhân (trên ứng dụng PC-COVID, Hồ sơ sức khỏe điện tử, VNEID) và sử dụng chức năng “Phản ánh thông tin tiêm chủng” trên Cổng Thông tin tiêm chủng COVID-19 tại địa chỉ: <https://tiemchungcovid19.gov.vn/> nếu thông tin thiếu hoặc sai lệch.

**2.** Tuyên truyền, làm rõ về tác dụng, hiệu quả, lợi ích của vắc xin trong phòng

<sup>(8)</sup> Công văn số 815-CV/TU, ngày 22/6/2022 của Ban Thường vụ Thị ủy về việc tăng cường công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19; Công văn số 863-CV/TU, ngày 19/7/2022 của Ban Thường vụ Thị ủy về việc tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh...



dịch bệnh; khuyến khích, vận động người dân tích cực tham gia tiêm vắc xin để bảo vệ bản thân và cộng đồng; nhất là các đối tượng nguy cơ cao, bệnh lý nền (bao gồm cả trẻ em), những người muốn lựa chọn vắc xin, người sống ở khu vực có tỷ lệ bao phủ vắc xin thấp; tuyên truyền, giải thích “tiêm chủng phòng ngừa COVID-19 là nghĩa vụ, là quyền lợi, trách nhiệm của người dân”; khẳng định “tiêm vắc xin là một trong những biện pháp hiệu quả nhất, có ý nghĩa chiến lược trong phòng, chống dịch bệnh”, cần tiêm đầy đủ và đúng hạn các loại vắc xin được khuyến nghị; cảnh báo về các biến chứng mới của dịch; tuyên truyền, hướng dẫn người dân chăm sóc sức khỏe sau nhiễm và tái nhiễm Covid-19.

**3.** Thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời về chiến dịch tiêm chủng, kế hoạch, chỉ tiêu tăng cường tiêm vắc xin do Chính phủ đề ra; quan tâm tuyên truyền đến các nhóm đối tượng được chú trọng hoàn thành sớm việc tiêm vắc xin: các lực lượng y tế, công an, quân đội, giáo viên, người làm việc trong lĩnh vực giao thông vận tải, người cung cấp dịch vụ thiết yếu, người làm việc tại các cơ sở dịch vụ du lịch, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, người làm việc trong các doanh nghiệp, khu công nghiệp.

**4.** Tuyên truyền, quán triệt tư tưởng “Kiên trì, kiên định, kiên quyết kiểm soát dịch Covid-19 với tinh thần thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh để thúc đẩy hồi phục kinh tế nhanh và phát triển bền vững”; “đặt sức khỏe, tính mạng của người dân lên trên hết trước hết để hành động”; “phòng bệnh hơn chữa bệnh, phòng bệnh từ sớm từ xa, ngay từ cơ sở”, “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người để vận động tiêm vắc xin cũng như phòng, chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh khác”.

**5.** Tiếp tục tuyên truyền, nâng cao ý thức, nhận thức của người dân và các cấp, các ngành trong phòng, chống dịch; làm rõ, nêu bật những kết quả đã đạt được; biểu dương tinh thần đoàn kết, giữ vững bản lĩnh, vượt qua khó khăn, thách thức của các cấp, các ngành, các tầng lớp Nhân dân; lan tỏa các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, những tấm gương hy sinh, cống hiến vì tính mạng, sức khỏe người dân; tuyên truyền phát huy tinh thần yêu nước, lòng nhân ái, trách nhiệm xã hội của mỗi cán bộ, đảng viên, người dân, doanh nghiệp cùng tham gia phòng, chống dịch; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19.

**6.** Tổ chức các đội tuyên truyền, vận động tiêm vắc xin đến từng địa bàn dân cư. Công khai các điểm tiêm chủng trên địa bàn (địa chỉ, người phụ trách, thông tin liên hệ) thông tin đến người dân để người dân biết và đi tiêm chủng kịp thời.

Đối với công tác thông tin, tuyên truyền định hướng trên trang thông tin điện tử; trang, nhóm công khai (toàn hệ thống) trên mạng xã hội (MXH): Khai thác tài liệu từ các nguồn chính thống (Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 quốc gia, tỉnh; Cổng thông tin Bộ Y tế: *moh.gov.vn*, Cục Y tế dự phòng Bộ Y tế: *vncdc.gov.vn*, Sở Y tế Bình Thuận, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận, Trang Fanpage Tuyên giáo Bình Thuận, Quê hương Bình Thuận (facebook), Trang Fanpage Tuyên giáo La Gi, Quê hương La Gi...), sử dụng các nguồn tin chính thống để lan tỏa, thông tin, định hướng tuyên truyền tình hình về chiến dịch tiêm chủng và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 để Nhân dân biết, tham gia

tiêm chủng đầy đủ, cảnh giác, không hoang mang với dịch bệnh, tuyên truyền để Nhân dân không chia sẻ, phát tán các thông tin chưa được kiểm chứng, sai sự thật. Đồng thời, chỉ đạo kiểm duyệt chặt chẽ nội dung tin, bài, hình ảnh, clip, Infographic, bình luận; cảnh giác nhận biết phương thức, thủ đoạn phát tán, lan truyền tin giả (*fake new, fake clip*), tài khoản giả mạo; tăng cường công tác đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động lợi dụng vấn đề này, nhất là trong các ngày nghỉ, các hoạt động chào mừng kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2/9, 30 năm tái lập tỉnh Bình Thuận (1992-2022); kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm với các tổ chức, cá nhân đưa tin, thông tin không chính xác về tiêm chủng, dịch bệnh Covid-19.

Tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và các tầng lớp Nhân dân thường xuyên đăng tải, chia sẻ những thông tin chính thống, tích cực về chiến dịch tiêm chủng và công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên mạng xã hội. Nắm tình hình tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội nhằm xử lý tốt các vấn đề nảy sinh; thường xuyên theo dõi, nắm bắt, kịp thời phản bác các thông tin sai trái của các thế lực thù địch, kịp thời phối hợp, xử lý các cá nhân, tổ chức vi phạm.

## **VĂN BẢN MỚI**

### ***Nghị định số 50/2022/NĐ-CP ngày 02/8/2022 quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập***

Nghị định này quy định việc nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao trong đơn vị sự nghiệp công lập và viên chức làm việc trong một số lĩnh vực sự nghiệp đặc thù.

Nghị định này áp dụng đối với viên chức có học hàm giáo sư, phó giáo sư; viên chức giữ chức danh nghề nghiệp có yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo là Tiến sĩ hoặc chuyên khoa II; giám định viên pháp y, giám định viên pháp y tâm thần; viên chức có chuyên môn, kỹ thuật cao trong một số lĩnh vực sự nghiệp đặc thù theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Nguyên tắc thực hiện việc nghỉ hưu ở tuổi cao hơn là bảo đảm khách quan, công bằng, công khai và đúng quy định; việc nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức không quá 5 năm (60 tháng), tính từ thời điểm viên chức đủ tuổi nghỉ hưu theo Nghị định số 135/2020/NĐ-CP, ngày 18/11/2020 của Chính phủ quy định về tuổi nghỉ hưu; trong thời gian thực hiện nghỉ hưu ở tuổi cao hơn, viên chức chỉ làm nhiệm vụ chuyên môn, không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và không được bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo; trong thời gian thực hiện nghỉ hưu ở tuổi cao hơn, nếu viên chức có nguyện vọng nghỉ làm việc hoặc đơn vị sự nghiệp không còn nhu cầu thì được giải quyết chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật.

Viên chức nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nếu có đủ các điều kiện sau đây: Đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu; có đủ sức khỏe; không đang trong thời gian bị xem xét xử lý kỷ luật, bị điều tra, truy tố, xét xử hoặc thi hành kỷ luật về đảng, chính quyền và có đơn đề nghị được kéo dài thời gian công tác.

Hàng năm, đơn vị sự nghiệp công lập căn cứ định hướng phát triển, tình hình nhân lực của tổ chức và yêu cầu của vị trí việc làm, thông báo chủ trương, nhu cầu kéo dài thời gian công tác; viên chức đáp ứng các điều kiện quy định, có đơn đề nghị được kéo dài thời gian công tác, gửi cấp có thẩm quyền theo phân cấp quản lý quyết định kéo dài trước thời điểm nghỉ hưu ít nhất 06 tháng; cấp có thẩm quyền theo phân cấp quản lý xem xét, đánh giá các điều kiện của viên chức có nguyện vọng được kéo dài thời gian công tác và chủ trương, nhu cầu của đơn vị sự nghiệp công lập để xem xét, quyết định việc kéo dài thời gian công tác, thời gian được kéo dài đối với từng trường hợp viên chức; quyết định kéo dài thời gian công tác của viên chức được gửi cho tổ chức, cá nhân có liên quan trước thời điểm nghỉ hưu ít nhất 03 tháng.

Chế độ, chính sách đối với viên chức nghỉ hưu ở tuổi cao hơn: Được xác định là viên chức nằm trong tổng số lượng người làm việc của đơn vị sự nghiệp được cấp có thẩm quyền giao. Được hưởng chế độ lương theo hạng chức danh nghề nghiệp hiện giữ và chế độ, chính sách khác theo quy định của pháp luật.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2022.